

TỌA ĐÀM KINH NGHIỆM ÁP DỤNG MÔ HÌNH QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀO QUẢN TRỊ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ (ĐHQGHN)

Sáng ngày 18/01/2024, Đoàn khảo sát của Bộ Nội Vụ do Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước chủ trì thực hiện đã có buổi trao đổi, thảo luận với Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về kinh nghiệm áp dụng mô hình quản trị doanh nghiệp vào quản trị đơn vị sự nghiệp công lập tại nhà trường.

Với những lợi thế hiện có, Trường Đại học Kinh tế đã mở rộng mạng lưới hợp tác với các đối tác và giáo sư hàng đầu, đóng góp vào tư vấn nghiên cứu và phát triển cùng nhau. Các hoạt động nghiên cứu của trường mang tính quốc tế, tích hợp

nhiều kinh nghiệm và bài học từ các quốc gia phát triển. Bên cạnh đó, nhà trường mong muốn có thể được tiếp cận thêm nhiều mô hình, giải pháp quản trị mới, tiên tiến, phù hợp với quy định của Nhà nước để có thể nghiên cứu áp dụng trong những năm tới.

Thay mặt Đoàn khảo sát, Ông Vũ Xuân Thanh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ bày tỏ sự tin tưởng vào sự phát triển của Nhà trường, tiếp tục thực hiện sứ mệnh nâng cao chất lượng, nguồn lực trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với phương

châm làm đúng, làm trúng, đáp ứng nhu cầu của xã hội

và đất nước.
[Xem thêm](#)



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC VỚI TẠP CHÍ KINH TẾ VIỆT NAM (VNECONOMY)



Ngày 1/2/2024, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

Tạp chí Kinh tế Việt Nam là cơ quan báo chí truyền thông đa nền tảng có bề dày gần 35 năm hoạt động và phát triển. Trường Đại

học Kinh tế (ĐHQGHN) và VnEconomy trong thời gian tới sẽ tăng cường lan tỏa những thông tin, phân tích chuyên sâu về kinh tế, tới các cơ quan quản lý nhà nước, đông đảo nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các tổ chức và tập đoàn kinh tế lớn. Thông qua hoạt động hợp tác chia sẻ thông tin, 2 bên cũng có thêm những tư liệu chuyên môn hỗ trợ cho hoạt động của nhau.

Sau phần phát biểu của hai lãnh đạo, hai bên đã thống nhất đi đến ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

VnEconomy cũng tổ chức các chương trình thực tế, chia sẻ kiến thức chuyên môn và kỹ năng cho các sinh viên và phối hợp đưa tin tại các sự kiện lớn do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức.

Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang trọng, ấm áp. Tin tưởng trong tương lai, mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và Tạp chí Kinh tế Việt Nam VnEconomy sẽ gặt hái được nhiều thành công.

[Xem thêm](#)